

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
กองคลัง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวกิ่งมณีทิพย์ ช่างแต่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
2	นางจำเรียง สุดสระ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
3	นางจิราพร อรุณโชติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
4	นางสาวจิราพร ใฝ่นวล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
5	นางสาวจิราภรณ์ บุญไชย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
6	นางสาวจุฑามาศ นิติพรวัฒนา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
7	นางสาวฉัตรวิมล รัตนจินดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
8	นางสาวชไมพร จันทิมา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
9	นางครุณี เห็นไพรวัลย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
10	นางสาวดวงใจ รุจิชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
11	นางธารินี หอมดอก	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
12	นางสาวธิดา จันทวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
13	นางสาวนันทกา อินขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
14	นางสาวนิตยา ชวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
15	นางสาวนิตยา ช้างแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
16	นางสาวปทุมวัน ใจกระจ่าง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
17	นางสาวปรารถนา ทรัพย์สงค์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
18	นางพรพรรณ ราชแสง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
19	นางพรนาราย บัวโรย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
20	นางพิมพ์วิไล ชื่นพันธุ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
21	นางสาวพิมล เกิดแก้ว	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	
22	นางภัทรภรณ์ เปลี่ยนสร้าง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
23	นางสาวกฤษณิศา จายะรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
24	นางสาวมนกัสสร แสงคำสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
25	นางสาวมาลัย ทองเอี่ยม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
26	นางสาวรัชณา บุญมี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
27	นางสาวลักขณา อ่อนน้อม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
28	นางสาววรรณภา ภูดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
29	นายวัชรพงษ์ พูลสวัสดิ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
30	นางสาววาสนา ผ่อนผกา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
31	นางสาววาสนา สารสัมฤทธิ์กุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
32	นางวิไลพร แพงทิพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
33	นางสาวศรันยา สารานิชกิจ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
34	นางสาวศรัญญา อัจฉรรารุจิ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
35	นายศาสตริน ลิ่มจิตสมบุญ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
36	นางศิริพร นามประทาน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
37	นางสมจิตต์ โดสัมฤทธิ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	
38	นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
39	นางสุจิตรา รักษาพล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
40	นางสาวสุภัทร ไพจิตโรจนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
41	นางสาวสุรีพร พรหมพล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
42	นางหฤทัย ทิมแสง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
43	นายอนุวัฒน์ สัมมากิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
44	นางอรวรรณ ไกรदानนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
45	นางสาวอรอนงค์ อ่อนมา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
46	นางสาวอลิสสา พิกุลน้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
47	นางสาวอารีวรรณ นาคสนธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
48	นางเกษร แฝงนคร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
49	นางสาวเครือฟ้า จิตสุภา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
50	นางสาวเจษฎาภรณ์ นาคา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
51	นายเฉลิมชัย จิณะแสน	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
52	นางสาวเมทิกา อุ่นอกพันธ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
53	นางสาวกัญญา แก้วสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
54	นางสาววันเพ็ญ รุ่งรัตนพงษ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
55	นางสาวศุภพิชญ์ ยี่งู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	